

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH CHÂU

Số: /UBND

V/v tăng cường công tác
phòng chống cháy nổ, vệ sinh
môi trường, an toàn vệ sinh
thực phẩm trước, trong và sau
Tết Giáp Thìn 2024 tại chợ
Châu Sa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh Châu, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ban quản lý chợ Châu Sa.

Thực hiện Công văn số 166/UBND-KT ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố; để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chủ tịch UBND xã đề nghị Ban quản lý chợ Châu Sa và các hộ kinh doanh tại chợ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

-Kiểm tra, rà soát các hệ thống trang thiết bị điện, lối thoát hiểm, các lối đi tại khu vực các lô sạp của đình chợ; kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ (hạn sử dụng, cách bố trí các phương tiện chữa cháy,...),

-Nghiêm cấm các hộ kinh doanh không thấp hương, đốt vàng mã, đốt lửa trong khu vực chợ; các hộ kinh doanh ở trong chợ phải xếp hàng hoá gọn gàng và riêng từng chủng loại theo tính chất và yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, không lấn chiếm các lối đi dọc theo các tuyến đường phòng cháy chữa cháy, bảo đảm việc sơ tán và cứu chữa dễ dàng; không sắp xếp hàng hoá sát với nguồn nhiệt có khả năng gây ra cháy; không bày bán đống hàng hoá lấn chiếm các lối đi, cửa ra vào, cửa thoát nạn. Các hộ kinh doanh củng cố lại toàn bộ lưới điện, đảm bảo an toàn sử dụng điện, không để xảy ra các sự cố về điện gây cháy nổ tại chợ.

-Ban quản lý chợ tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, tháo gỡ toàn bộ bao bạc bằng ni lông, tấm nhựa che tại các lều, sạp của các hộ kinh doanh; bơm nước đầy đủ vào hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ xẻng, cát, xô, bình cứu hoả để phục vụ khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại chợ.

-Củng cố lại lưới điện tại chợ phân thành 03 nhánh riêng biệt phục vụ cho thấp sáng, sản xuất, phòng cháy chữa cháy; thường xuyên kiểm tra tại chợ. UBND xã sẽ xử phạt nghiêm minh các hộ kinh doanh cố tình vi phạm như: không chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy; kinh doanh lấn chiếm cổng chợ; đường đi lại cứu hoả; cửa ra vào, cửa thoát nạn; không cho các hộ kinh doanh để xe đạp, xe gắn máy trong lều buôn bán gây cản trở việc đi lại và nguy hiểm khi có sự cố về cháy nổ xảy ra tại chợ...

-Tổ chức thu gom, xử lý rác thải đảm bảo thời gian đúng theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị thu gom; Đồng thời, tăng cường thời lượng thu gom, vận chuyển từ 3

chuyên/tuần lên 4 chuyên/tuần trong dịp trước tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 30/01/2024-9/02/2024). Tổ chức vệ sinh, khử mùi tại khu vực tập kết rác sau khi vận chuyển rác đi xử lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống và các hộ kinh doanh mặt hàng bánh, kẹo, sữa, dầu ăn

Đề nghị Ban quản lý chợ Châu Sa nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- CT, các PC UBND xã;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thanh Tuấn